

รายการ“ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” 17 ก.พ.นี้ เนาะเคล็ด ลับชุมชนต้นแบบที่อุดรฯ “เปลี่ยนขยะให้เป็นทอง”

รายการ “ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันอาทิตย์นี้ “สาวแซ”พิธีกรของเรา บุกลุยถิ่นอีสานถึงเทศบาลเมืองหนองสำโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี พาไปเยี่ยมชม“ชุมชนบ้านเลื่อม” ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม จากการเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและเพิ่มมูลค่า ผ่านกิจกรรมการคัดแยกขยะ นำขยะกลับมาใช้ใหม่ และเกิดแนวคิดเพื่อจัดการขยะแบบครบวงจรในลักษณะเชิงรุก จนมีการจัดตั้ง“ธนาคารรีไซเคิลชุมชน”หรือธนาคารขยะ พร้อมพัฒนากลายเป็นธนาคารขยะเคลื่อนที่ไปยังชุมชนอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานภายใต้แนวคิด “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น” ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21; LA 21) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคีเครือข่ายชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีคุณชำนาญวิทย์ ศรีสุพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสวัสดิ์ แสนโคตร ผู้จัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชนบ้านเลื่อม และคุณยุทธศิลป์ วงศ์วิเบศร์ ประธานกองทุนขยะรีไซเคิล ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง จะมาบอกเล่าเรื่องราวเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่นๆนำไปปรับใช้กับชุมชนของตน



จากนั้นสาวแซจะพาไปพบกับ“ชุมชนแสงทอง” กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน เพื่อรับทราบคุณค่าที่เราอาจคาดไม่ถึงของ“ไส้เดือน” เพราะนอกจากใช้กำจัดขยะอินทรีย์โดยไส้เดือนดิน 1 ก.ก.สามารถย่อยสลายขยะสดถึง 3 ก.ก.ให้หมดไปภายใน 48 ชม.แล้ว น้ำที่เกิดจากตัวไส้เดือนเวลาเลื้อยไปมาบนเศษผักและมูลสัตว์ สามารถทำเป็น“น้ำหมักมูลไส้เดือน” นำไปบรรจขวดขายได้ในราคาลิตรละ 60-120 บาท ซึ่งทุก 10 วัน ยังได้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนประมาณ 20 ก.ก. นำไปขายในกิโลละ 60-120 บาทเช่นกัน หรือแม้แต่ตัวไส้เดือนเองสามารถขายกิโลละหลายร้อยบาททีเดียว ส่วนในช่วงการทุนเคล็ดลับเพื่อโลกเขียว โดยลงส่งเสริมกับน้องส้มจืด จะพาไปแนะนำ “วิธีเลี้ยงไส้เดือนดินอย่างง่ายแต่รวยไว”มาฝากกัน...มารับชมรายละเอียดกันดีกว่าว่าชุมชนหนองสำโรงมีวิธีคิด และร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน “เปลี่ยนขยะให้เป็นทอง”ได้อย่างไร...ติดตามได้ในรายการ “ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.30 – 12.00 น. ทางสถานี TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ 8) ออกอากาศซ้ำครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 20.00 – 20.30 น. ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 – 08.30 น. และครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 01.00 – 01.30 น. หรือรับชมรายการแบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ <http://tv.truelife.com> และผ่านทางโทรศัพท์ IPHONE (Free App) TRUE VISIONS on Mobile: IPHONE ได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถ

รณชมสารคดีสั้น “ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” ทางโซเชียลมีเดียส์ www.youtube.com ได้อีกด้วย

